

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

NỘI DUNG ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC - KHỐI 3 Năm học 2022 – 2023

Bài 17: Sắp xếp và tìm kiếm

+ Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lí thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn;

+ Sắp xếp được đồ vật hay danh sách hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể.

Bài 18: Tìm kiếm đối tượng dựa vào sắp xếp

+ Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp;

+ Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.

Bài 19: Ổ đĩa, thư mục và tệp

+ Nhận biết được ổ đĩa, thư mục và tệp;

+ Mô tả sơ lược vai trò của cấu trúc cây thư mục trong việc lưu các tệp và các thư mục, thư mục con; xem nội dung thư mục.

Bài 20: Cấu trúc cây thư mục:

+ Tìm hiểu cấu trúc cây của một thư mục để biết nó chứa những thư mục con nào, tệp nào;

+ Tìm tệp trong thư mục cho trước theo yêu cầu.

Bài 21: Tạo, đổi tên và xóa thư mục:

+ Thực hiện được việc tạo, đổi tên và xóa thư mục.

Bài 22: Làm quen với phần mềm trình chiếu:

+ Nhận biết được biểu tượng và kích hoạt được phần mềm trình chiếu.

Bài 23: Trang trình chiếu của em:

+ Tạo được tệp trình chiếu; gõ được một vài dòng văn bản;

+ Thực hiện trình chiếu; lưu được tệp trình chiếu.

Bài 24: Đưa ảnh vào trang trình chiếu

+ Đưa được ảnh vào trang trình chiếu;

+ Điều chỉnh được kích thước, vị trí của ảnh.

Bài 25 + 26: Khám phá thế giới tự nhiên, Tạo bài trình chiếu về thế giới tự nhiên

+ Nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan.

+ Sử dụng phần mềm trình chiếu để kể lại những gì quan sát đã đem lại hiểu biết mới về thế giới tự nhiên.

Bài 27: Các bước thực hiện một công việc

+ Nêu được một số công việc hàng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự.

Bài 28: Chia nhỏ nhiệm vụ

+ Nhận biết được việc chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn là dễ để hiểu và dễ thực hiện hơn;

+ Nêu được ví dụ về một nhiệm vụ thường làm có thể chia thành những nhiệm vụ nhỏ hơn./.

Phúc Lợi, ngày 03 tháng 4 năm 2023
GV BỘ MÔN

XÁC NHẬN CỦA BGH

Phó hiệu trưởng



Đào Thị Minh Hạnh

Nguyễn Hải Yến